



ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
และพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นั้น

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะดำเนินประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึก APCD ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมชาย เจริญอำนวยสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
และพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๐๑	นางกัลยาณี ปุณขันธ์	ลำดับที่ ๑ - ๕ ให้รายงานตัวเข้ารับ การประเมิน ในวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. และเข้ารับการประเมิน เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึก APCD ภายใน บริเวณสถานสงเคราะห์ เด็กหญิงบ้านราชวิถี
๒	๑๐๐๐๒	นายธนากร หมั่นจิต	
๓	๑๐๐๐๓	นางสาวเจนจิรา ทูมมากรณ์	
๔	๑๐๐๐๔	นางสาวปุกนิภา กิติภัทรเหมกุล	
๕	๑๐๐๐๕	นางสาวธนัญชนก วัฒนะชัย	
๖	๑๐๐๐๖	นางสาวยุพารัตน์ คนไฉ	



ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๐๐๑	นายกิตติพงษ์ คำมา	ให้รายงานตัวเข้ารับ การประเมิน ในวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. และเข้ารับการประเมิน เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึก APCD ภายใน บริเวณสถานสงเคราะห์ เด็กหญิงบ้านราชวิถี



**ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ  
ตามระเบียบ ดังนี้**

- ๑) แต่งกายสุภาพ และพุดิตนเป็นสุภาพชน โดยสตรีสวมเสื้อ กระโปรงและกางเกงที่สุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว สวมรองเท้าหุ้มส้น
- ๒) ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมิน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมิน
- ๓) ในขณะที่รอสัมภาษณ์ ให้นั่งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์ทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการสัมภาษณ์
- ๔) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องเข้าสัมภาษณ์กับกรรมการสัมภาษณ์ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด
- ๕) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการสัมภาษณ์ รวมทั้งการปฏิบัติตามระเบียบการสัมภาษณ์ที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และ/หรือคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน

**หมายเหตุ : ผู้ที่สมัครสอบทางไปรษณีย์สามารถรับบัตรประจำตัวสอบได้ในวันที่เข้ารับการประเมินฯ**

*วิมล*